
 
                          ขึ้นทะเบียน “กวาวเครือ” เปนสมุนไพรควบคุม : ผูจัดการ 
 

แพทยแผนไทยจับมือแพทยทางเลือกเปดเวทพีากษรางกฎกระทรวงกอนชงเรื่องเสนอรัฐมนตรี 

กรณีชู “กวาวเครือ” เปนสมนุไพรควบคุม เพื่อประกาศใชตาม พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญา

การแพทยแผนไทย พ.ศ.2542  

กรมการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปดเวทวีิพากษ (ราง) ประกาศกระทรวง

สาธารณสุขรอบสุดทาย กอนเสนอรัฐมนตรีลงนามชูกวาวเครือเปนสมนุไพรควบคุม เพื่อประกาศใชตาม 

พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย พ.ศ.2542 โดยม ีนายแพทยวิชยั โชควิวัฒน 

อธิบดีกรมพัฒนาการการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก เปนประธานเปดการประชุมสัมมนา เร่ือง 

“สมุนไพรควบคุมกวาวเครือ” พรอมผูรวมประชุมทัง้นกัวิชาการ ทั้งภาครัฐและเอกชน นักกฎหมาย ผู

ประกอบโรคศิลปะดานการแพทยแผนไทย และผูบริหารงานที่เกีย่วของ  

น.พ.วิชัย กลาววา เนื่องจาก พ.ร.บ.คุมครองและสงเสรมิภูมิปญญาทางการแพทยแผนไทย พ.ศ.

2542 กาํหนดใหกระทรวงสาธารณสุขสามารถประกาศควบคุมสมุนไพรไดตามที่เหน็สมควร จากการศึกษา

ขอมูลเกี่ยวกับสมุนไพรที่สมควรประกาศเปนสมนุไพรควบคุม มีจาํนวน 9 ชนิด ไดขอสรุปวา สมนุไพร

กวาวเครือ จัดเปนสมนุไพรอยูในขายควรประกาศและควบคุม จึงไดจัด(ราง) ประกาศดังกลาวขึน้ โดยให

นักวชิาการตางๆ ตลอดจนองคกรพัฒนาเอกชนรวมเสนอความคิดเหน็ผลกระทบ ขอดีและขอเสียของการ

ประกาศสมนุไพรกวาวเครือเปนสมนุไพรควบคุม เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ.2547 ผลจากที่ประชุมได

ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะทีเ่ปนประโยชนในการจัดทํา(ราง) ประกาศดังกลาว และกอนที่จะนําเสนอ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขลงนามในประกาศ จึงไดประชุมสัมมนาวิชาการขึ้นในวันนี้เพื่อจะได

ประกาศใหกวาวเครือเปนสมุนไพรควบคมุตาม พ.ร.บ.คุมครองและสงเสริมภูมิปญญาการแพทยแผนไทย 

พ.ศ.2542 อยางเหมาะสมในดานตางๆ เชน คุมครองไมใหกวาวเครือสูญพันธุ คุมครองสิทธิประโยชนจาก

สมุนไพรกวาวเครือใหตกแกคนไทยและประเทศไทย สงเสริมใหมีการพฒันาและขยายพนัธุอยางเหมาะสม  
“กวาวเครือ เปนสมุนไพรที่มีคาตอการศึกษาหรือการวิจัย มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ 

และอาจสูญพันธุได เพื่อประโยชนในการคุมครองและสงเสริมการใชประโยชนอยางยั่งยนืมีการ
จัดระบบการจดัเก็บขอมลูและการแบงปนผลประโยชนใหเหมาะสมแกชมุชน”  

ทางดาน ดร.ธนิต ชงัถาวร นกักฎหมา ศูนยพนัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ กลาวถงึ

ปญหาของการ (ราง) ประกาศวา การออกกฎหมายจะตองสะทอนถงึเจตนารมณ ตองทําใหเกิดได และตอง

เคลียรใหเขาใจกันทุกฝาย ซึง่นกักฎหมายมักจะออกคุมเครือ เราตองออกเพื่อคุมครอง ตองรักษา

ผลประโยชนแกชมุชนอยางแทจริง  



“อยางในสหรฐัอเมริกา มักจะดูวาสิง่ที่จะวิจัยนั้นตองด ู3 ส่ิง คือ วัตถดิุบ ภูมิประเทศ และ

เทคโนโลยี แบบ Bioprospectiong และเราตองผลักดนัใหเกิดสทิธิบัตร เครื่องหมายทางการคา แตปญหา

ในขณะนีท้ี่เราตกเปนรองตางชาติ ก็คือ ทางชุมชนนัน้ยงัไมมีความรูความเขาใจในเรื่องสัญญา เพราะใน

บางครั้งบริษทัตางชาตทิี่จะเอาสมุนไพรของเราไปทาํยาหรือเครื่องสําอางนัน้มักจะนาํสัญญาที่มีเนือ้หาที่

เยอะมาก ทําใหเราขาดความรอบคอบ และสวนใหญคนมักมองแค 2 ที่ คือ จาํนวนเงิน และที่ลงชือ่ นี่คือ

ปญหาที่สําคญั” ดร.ธนิตกลาว  

การนาํกวาวเครือไปทําเครื่องสําอางนั้น ผศ.ดร.พรรณวิภา กฤษฎาพงษ อาจารยมหาวิทยาลยัแม

ฟาหลวง กลาวถึงการจะนาํกวาวเครือผลิตเปนเครื่องสาํอางวา เราตองทาํสมุนไพรของไทยใหเปนทีย่อมรับ

จากสถาบันตางๆ เพื่อใหคนไดรูจักสมุนไพรของไทยมากขึ้น และเปนการบงบอกถึงศกัยภาพของไทยที่มี

ความสามารถผลิตเครื่องสําอางที่ไดรับมาตราฐานเปนทีย่อมรับในระดบันานาชาติ “สมุนไพรกวาวเครือ” 

นั้นเราตองทําใหตางประเทศรูจักมันเหมือนดังเชนคนทั่วโลกรูจักโสมวาเปนพืชของเกาหล ีซึง่จริงๆ มี

กวาวเครือมากถึง 60 ชนิด แตที่เรานาํมาใชประโยชนมากที่สุด และรูจักดีคือกวาวเครือขาว ซึ่งใหฮอรโมน

เพศหญงิ ซึง่มกัจะนาํมาทาํเปนเครื่องสําอาง ไมวาจะเปนในรูปแบบของการกนิ หรือใชทาบนผิวหนงั ซึง่จะ

ชวยใหผิวพรรณกระชับ และเราตองมีการทดสอบทัง้ดานความเปนกรด หรือดาง ผลกระทบดานอืน่ๆ 

เพื่อใหไดรับการยอมรับจาก ทางสถาบนัตางๆ เชน BOI, GMP, HALAL เพื่อเปนการยกระดับสมุนไพรไทย” 

ดานองคกรเอกชนพัฒนา กลาววา “การปลูกสมุนไพรจะทําใหชาวบานมีรายไดเพิ่มข้ึน เห็นวาทาง

ภาครัฐควรจะแบงโซนนิ่งในการปลูกกวาวเครือใหชัดเจน เพื่อปองกนัการบุกรุกสมนุไพรกวาวเครือที่ข้ึนตาม

ธรรมชาติซึ่งนบัวันจะหาไดยากขึ้น เพราะประโยชนของมันมีมาก ดังนัน้นายทุนหัวใสมักจะหาประโยชน

จากธรรมชาติเสมอ ซึ่งคิดวาคนไทยคงจะไมอยากใหกวาวเครือตกเปนของชาติใดอกี เหมือนกับเปลานอยที่

ญ่ีปุนไดจดสิทธิบัตรเปนของเขา แตมาใชพืน้ที่ในประเทศไทยที่ประจวบคีรีขันธปลูกอยู โดยใชทั้งแรธาตุ

ของเรา พื้นดนิของเรา และเราคนไทยยังปลูกใหเขา ซึ่งเปนเรื่องที่เราตองหวงแหน และดันสมุนไพรเราไป

ระดับโลก และเมื่อถงึระดับโลกแลว ชมุชนเองตองไมถกูกลืนไปดวย”  

ทางดานการคาการผลิต นายวัชรพงษ พงษสมบูรณ ตัวแทนภาคเอกชน กลาววา “การควบคุม

น้ําหนกัของกวาวเครือนั้นควรจะแกไข เพราะวาน้าํหนักกวาวเครือแหงแค 120 กโิลกรัม และกวาวเครือสด

แค 1,200 กิโลกรัมนัน้มันนอยไป เพราะวาการขนสงหากขนสงน้ําหนกันอยก็จะเสยีคาขนสงแพง และควร

สงเสริมการเพาะปลูกกวาวเครือนั้นเปนสิ่งที่ดี เพราะวาความตองการนัน้มีสูง จึงอยากจะใหเพิ่มการ

ควบคุมน้าํหนกัของกวาวเครือใหสูงขึ้นดวย จะเปนผลดตีออุตสาหกรรม”  

สวนขอเสนอแนะอื่นๆ นัน้ทางผูเขารวมประชุมในครั้งนี้ยังตองการใหประกาศฉบับนี้นัน้ควบคุมให

แนนหนากวานี้ เชน การกาํหนดฤดูเก็บเกีย่วของผลกวาวเครือดวย เพราะวาสารสําคัญในกวาวเครือนั้นจะ

ออกมากในชวงเดือนธนัวาคมถึงเดือนมกราคม ซึง่หากเก็บผิดฤดูนัน้สารสําคัญจะหายไปถึง 100 เทาเดียว  



น.พ.วิชัยยงักลาวอีกวา “หลังจากที่เราไดประชุมกันในวนันี ้เราไดขอสรุปเพิ่มเติมถงึเรื่องสมุนไพร

ควบคุมกวาวเครือดังนี้ คือ 

1. จะตองประสานงานรวมกบักระทรวงการเกษตร ใหเกดิความเขาใจกับการวจิัยและเรื่องทรัพยสินทาง

ปญญา  

2. ความชัดเจนในการแบงปนผลประโยชนแกชุมชน และทําคูมือในการแนะนาํ  

3. กลไกในคดีที่มีปญหา เราตองตั้งตั้งทีมที่ปรึกษา เจาหนาทีห่นวยงาน โดยใหสวนกลางรับผิดชอบ และให

นักวชิาการเขามาชวย  

4. บทลงโทษของเจาหนาทีท่ี่นาํความลับทางการวิจัยไปเผยแพรนัน้ตองไดรับการลงโทษ โดยนายทะเบียน

ตองรักษาผลการวิจยัอยางเครงครัด  

5. การสงออกจะตองมทีะเบยีน การวจิัยจะตองขออนุญาต มีการทาํแบบฟอรม  

6. มีการกําหนดฤดูการเก็บเกี่ยว ดังเชน การประมง เพื่อปองกนัสารสําคญัหายไป ซึง่หลังจากที่(ราง) 

ประกาศฉบับนี้ไดออกมาเสร็จสมบูรณแลว คิดวาสมุนไพรชนิดอื่นๆ กจ็ะไดรับการคุมครองเชนเดยีวกนั เพื่อ

เปนการรักษาผลประโยชนแหงประเทศชาติ 

 

แหลงที่มา : ผูจัดการออนไลน 17 พฤษภาคม 2548 10:14 น. 


